

# อุตสาหกรรมน้ำตาไทยเจอนรก

**ผู้จัดการรายวัน** - อุตสาหกรรมน้ำตาไทย เผชิญหน้าจันทรภพ บราซิลผู้ผลิตรายใหญ่มีแรงจูงใจในส่งน้ำตาตลาดโลกมากขึ้น น้ำตาไทยที่มีปัญหาในประเทศอยู่แล้วต้องเจอศึกหนักด้าน คู่แข่ง "วิเคราะห์" ผลกระทบมีไม่มาก เพราะรัฐสงวนน้ำมาตั้งแต่หลายปีแล้ว มันใจสหรัฐฯคงจะเข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่ "จิรายุทธิ์" เห็นว่าไทยอาจมีปัญหาส่งออกสหรัฐฯ ที่ต้องชิงขันมากขึ้น

จากการลดค่าเงินเรียลของบราซิล ทำให้สถานการณ์การส่งออกของไทยซึ่งเผชิญปัญหาทั้งการแข่งขันในตลาดโลกอยู่แล้วเลวร้ายลงไปอีก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ซึ่งบราซิลเป็นคู่แข่งอันดับหนึ่งของไทย

## ‘น้ำตาล’ มองไม่เห็นอนาคต

ดร.แสง สงวนเรือง นักวิชาการ และผู้จัดการทั่วไปบริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด กล่าวว่าสถานการณ์การค้าอ้อยและน้ำตาลของไทยน่าเป็นห่วงมาก เพราะได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากจะทำให้บราซิลซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากอ้อยรายใหญ่ที่สุดในโลกมีแรงจูงใจในการส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น

"ผลของการลดค่าเงินก็ยังไม่ส่งผลให้ศักยภาพในการแข่งขันในตลาดของบราซิลเพิ่มขึ้น ทำให้บราซิลได้เปรียบออสเตรเลีย และไทย ในฐานะผู้ผลิตรายใหญ่รองลงมาเพิ่มขึ้นไปอีก

วันที่บราซิลประกาศลดค่าเงิน ตลาดซื้อขาย

สินค้าเกษตรล่วงหน้า ในส่วนของน้ำตาลตกลงทันทีถึง 20 จุด เนื่องจากกังวลกันว่าราคาน้ำตาลในตลาดโลกจะลดต่ำ เพราะบราซิลจะขนน้ำตาลออกมาขายมากขึ้นราคาที่จะตกลงตามกลไก" ดร.แสงกล่าว

ในระยะสั้นผู้ส่งออกอาจจะได้รับผลไม่มาก เพราะบังเอิญช่วงนี้ค่าเงินบาทอ่อน แต่ระยะกลางถึงยาว หากอุตสาหกรรมนี้ไม่มีการพัฒนาต้นทุนการผลิต และคุณภาพ จะทำให้อินภาคของอุตสาหกรรมไม่สดใสแน่นอน

"ขณะนี้ก็ได้แต่หวังว่ารัสเซียซึ่งเป็นตลาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งจะเปิดตลาดมากขึ้นเพราะความต้องการ



## ■ อุตสาหกรรม

น้ำตาล 6 เดือนแรกของปีที่ผ่านมาวีส์เซียนนำเข้าถึง 2.5 ล้านตัน" ดร.แสง กล่าว

### "ศุภชัย" ระบุไม่กระทบไทย

นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงผลกระทบกรณีบริษัทยูนิลีฟประกาศลดค่าเงินบราซิล "คงจะมีไม่มาก" เนื่องจากได้มีการคาดการณ์กันไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเมื่อบราซิลได้แจ้งความจำนงที่จะขอได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ซึ่งทำให้ตลาดได้รับทราบล่วงหน้าเพราะเงื่อนไขของ IMF นอกจากให้ตัดงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลแล้ว ยังมีเงื่อนไขให้มีการปรับลดค่าเงินด้วย

"ได้มีการรู้กันตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ตั้งแต่ IMF จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ โดยตลาดได้รับทราบว่าบราซิลจะต้องมีการประกาศลดค่าเงินเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจึงได้ทำใจไว้ล่วงหน้าแล้วทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่มากอย่างที่คิดไว้"

ด้านการค้าของประเทศในเอเชียมีเพียงญี่ปุ่นเพียงประเทศเดียวที่ค้าขายกับบราซิลมาก ส่วนประเทศในเอเชียมีบ้างแต่ไม่มากนัก โดยเฉพาะกับไทยมูลค่าการค้ายังคงไม่สูงนัก ไทยจึงไม่ได้รับผลกระทบจากการดังกล่าว แต่ผลกระทบด้านการค้าที่เกิดขึ้นคงจะมีกับญี่ปุ่น เพราะสินค้าจากบราซิลจะทะลักเข้าญี่ปุ่นมากขึ้น เนื่องจากมูลค่าจะถูกดึง

นายศุภชัย กล่าวว่าหากผลกระทบที่เกิดขึ้นในบราซิลไม่หยุด ปัญหาที่จะลุกลามไปในประเทศแถบอเมริกาใต้ก่อน แต่คิดว่าคงจะไม่มีปัญหาเพราะ IMF ได้มีการคาดการณ์ล่วงหน้าไว้แล้ว และได้มีการหารือกับประเทศแถบรอบๆ ช้างในบราซิลไว้ก่อนแล้ว ซึ่งประเทศเหล่านั้นคงจะได้มีการเตรียมแผนการที่จะใช้รับมือไว้แล้วเช่นกัน

นายประวิศ รัตนเพียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าการที่บราซิลลดค่าเงินไม่ได้หมายความว่าบราซิลจะมีความได้เปรียบในด้านการส่งออกต่อประเทศต่างๆ เพราะต้องดูปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น อัตราเงินเฟ้อ คุณภาพสินค้า และขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยค่าเงินเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้น

### ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา

นายจิรายุทธ์ วสุวิรัตน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทยกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับบราซิลในขณะนี้ผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้น IMF และสหรัฐฯ เพราะได้มีการอนุมัติเงินที่จะใช้ในการช่วยเหลือบราซิล ซึ่งหากผลกระทบไม่สิ้นสุด สหรัฐฯ ก็คงจะเข้าไปปกป้องอย่างเต็มที่หากไม่ช่วยเหลือก็จะลุกลามไปทั้งภูมิภาค โดยผลที่เกิดขึ้นก็คือสหรัฐฯ ได้มีการประกาศลดดอกเบี้ยลงแล้ว

"ผมมองว่าการที่บราซิลประกาศลดค่าเงินจะทำให้การส่งออกของไทยไปสหรัฐอเมริกามีปัญหาเพราะสินค้าจากบราซิลจะเข้าไปแข่งขันในตลาดสหรัฐฯ ได้ดีขึ้นและสหรัฐฯเองก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือบราซิลอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ซึ่งไทยต้องระวังการสูญเสียและต้องพยายามที่จะหาตลาดใหม่เข้ามาทดแทนให้ได้ อย่างเช่นตลาดเพื่อนบ้าน" ■

ตามถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

### "เต๋า" บอกไม่เสี่ยงไม่ใช่ชาววิเศษ

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า การประกาศลดค่าเงินบราซิล 8% โดยรัฐบาลบราซิล ได้ดำเนินการไปตามเงื่อนไขการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 41 พันล้านบาทและจะไม่กระทบจะไม่กระทบกับค่าบาทและการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากนัก เว้นแต่จะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เป็นคู่ค้าและลงทุนกับบราซิล

ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศดังกล่าวนี้มีสัดส่วนการค้าขายกับต่างประเทศในระดับที่สูงมาก แต่ไทยมีสัดส่วนการค้าในตลาดโลกเพียงร้อยละ 1 คงจะไม่ได้รับผลกระทบจากการค้าขายในตลาดโลก ซึ่งมีความเกี่ยวพันทางการค้าในระดับสูงกับบราซิล และอาจได้รับผลกระทบหลังการตัดสินใจในครั้งนี้ของบราซิล

แต่ผู้ว่าการธปท. เห็นว่าการเข้าขอความช่วยเหลือจาก IMF ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ทุกประเทศเพราะหลังการลดค่าเงินบราซิลแล้วจะทำให้หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบราซิลมีเพิ่มมากขึ้น อัตราเงินเฟ้อในประเทศจะสูงขึ้น หนี้สินต่างประเทศที่จะเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับที่รัฐบาลไทยลดค่าบาท และทั้งหมดนี้จะทำให้ต้นทุนเงินของภาคธุรกิจและภาคการค้าขายของบราซิลสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาการไหลออกของเงินทุนและธุรกิจต่างชาติที่บราซิลต้องแก้ไข

วานนี้ (14 ม.ค.) ค่าเงินบาทอ่อนลงแตะที่ระดับ 37.05 บาทต่อดอลลาร์อีกครั้งซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเงินในประเทศบราซิล รวมทั้งปัญหาสถาบันการเงินในประเทศเงินส่งผลให้ตลาดเงินมีความวิตกกังวลในสถานการณ์ดังกล่าวหลายเงินสกุลต้องขึ้นแล้วกว่าขึ้นดอลลาร์กันอย่างคึกคัก ■